

Số: /BC - BDT

Gia Lai, ngày tháng 4 năm 2022

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện biểu dương, tôn vinh người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017-2021

I. TÌNH HÌNH VÙNG DÂN TỘC VÀ MIỀN NÚI

1. Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội của địa phương

Gia Lai là một tỉnh miền núi thuộc khu vực Bắc Tây Nguyên có diện tích tự nhiên 15.510,13 km², gồm 46 dân tộc anh, em cùng sinh sống với dân số hơn 1,56 triệu người; trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm khoảng 46,2%, chủ yếu là dân tộc Jrai và Bahnar. Tỉnh có 17 đơn vị hành chính cấp huyện, 220 đơn vị hành chính cấp xã với 1.576 thôn, làng, tổ dân phố (*trong đó có 01 huyện nghèo, 43 xã đặc biệt khó khăn, 07 xã biên giới, 384 thôn, làng đặc biệt khó khăn*).

Trong thời gian qua, kinh tế của tỉnh đạt tốc độ tăng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp giảm dần, ngành công nghiệp, dịch vụ tăng dần qua các năm, đến cuối năm 2021, tỷ trọng ngành nông - lâm - thủy sản chiếm 34,96%, ngành công nghiệp - xây dựng chiếm 28,91%, ngành dịch vụ chiếm 31,56%, thuế sản phẩm 4,58%; GRDP bình quân đầu người năm 2021 đạt 56,31 triệu đồng, tăng 18,11 triệu đồng so với năm 2016, nền kinh tế phát triển ổn định là tiền đề quan trọng để thực hiện công tác giảm nghèo nhanh và bền vững ở tỉnh. Tuy nhiên, trình độ nhận thức của nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn thấp; cơ sở hạ tầng ở một số khu vực hạn chế; phần lớn người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, biến đổi khí hậu, thiên tai dịch bệnh, giá cả nhiều mặt hàng nông sản thấp làm giảm thu nhập của người dân; dịch bệnh Covid19 làm ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bền vững của tỉnh.

Trong những năm qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, cùng với nỗ lực, phấn đấu của các cấp ủy, chính quyền, nhân dân các dân tộc trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nổi bật đó là: Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển khá; giai đoạn 2016 - 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,76%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, công nghiệp - xây dựng tăng 8,72%, dịch vụ tăng 8,6%, nông - lâm nghiệp tăng 5,88%. Đến cuối năm 2021, tỷ trọng ngành nông - lâm nghiệp, thủy sản chiếm 37,94%; công nghiệp - xây dựng chiếm 28,19%; dịch vụ chiếm 33,87%. Thu ngân sách tăng nhanh, từ 808,9 tỷ đồng năm 2005 lên 4.456 tỷ đồng năm 2018. GRDP bình quân đầu người đạt

45,36 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 10,04% (cuối năm 2017 là 19,71%); không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách; đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào DTTS từng Người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân trên địa bàn Thành phố luôn là tấm gương đi đầu và tích cực vận động trong việc thực hiện các đồng bào các dân tộc chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh. Người có uy tín là chức sắc, cốt cán tôn giáo vận động tín đồ chấp hành tốt đường lối của Đảng, Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, sống “tốt đời, đẹp đạo”. Bên cạnh đó, người có uy tín vận động đồng bào tham gia bảo vệ đường biên, mốc giới; không nghe, không tin những luận điệu tuyên truyền dụ dỗ của kẻ xấu vượt biên trái phép. Người có uy tín tích cực phối hợp với chính quyền địa phương vận động quần chúng thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từng bước được nâng lên; các vấn đề an sinh xã hội được đảm bảo.

Để giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, có phần đóng góp không nhỏ của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS, họ là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương, là lực lượng nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước, có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ANTT tại địa phương.

2. Khái quát về đội ngũ người có uy tín, nhân sĩ, trí thức doanh nhân trên địa bàn.

Người có uy tín là những người có kiến thức và được rèn luyện qua quá trình tham gia cách mạng, là những người tích cực tham gia các phong trào của địa phương, có uy tín và khả năng tập hợp nhân dân; Họ là những nhân tố tích cực trong việc triển khai các cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước cũng như giúp đồng bào dân tộc thiểu số xóa bỏ dần các hủ tục tập quán lạc hậu, góp phần quan trọng trong việc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng phát triển kinh tế, duy trì trật tự, an ninh nông thôn, xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; củng cố và xây dựng nên văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền và sự tham gia phối hợp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, công tác dân tộc luôn được quan tâm và triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, trong đó công tác chăm lo và phát huy vai trò của những người tiêu biểu, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số đã góp phần xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2017-2021

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện

- UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành liên quan, cấp ủy các địa phương quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung công

tác trọng tâm của Chỉ thị 06/2008/CT-TTg, ngày 01/02/2008; Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ tập trung vào công tác vận động người có uy tín vùng đồng bào DTTS cụ thể:

+ Định kỳ tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín, trong đó tập trung cung cấp các thông tin thời sự về tình hình chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, trong nước và quốc tế; tăng cường phổ biến cho người uy tín chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là chủ trương, chính sách liên quan đến dân tộc, tôn giáo, nông nghiệp, nông dân, nông thôn và bảo vệ môi trường; kiến thức về quốc phòng, an ninh; về phòng chống các loại tội phạm; về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống chính quyền.

+ Thực hiện tốt chế độ chính sách cho người có uy tín theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Định kỳ tổ chức gặp mặt động viên, biểu dương người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào DTTS thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động trên địa bàn toàn tỉnh.

+ Tạo những điều kiện thuận lợi phù hợp với từng người uy tín để họ được tham gia góp ý xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tham gia các phong trào phát triển sản xuất, thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và các phong trào khác ở địa phương; trực tiếp tham gia công tác phòng ngừa, giải quyết những vụ tranh chấp, khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân và những vụ việc phức tạp về ANTT; tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; vận động, giáo dục những người làm lỗi; nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc và cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở vận động, tổ chức đồng bào tích cực thực hiện.

- Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương thực hiện tốt việc phối hợp triển khai các mặt công tác vận động, tranh thủ người có uy tín vùng đồng bào DTTS trên địa bàn, kết quả:

+ Ban Dân tộc đã chủ trì, phối hợp các lực lượng liên quan và chính quyền địa phương triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “*Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS*”; thống nhất việc rà soát, tổ chức bình bầu từ cấp thôn, làng để lập danh sách người có uy tín trên địa bàn trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt và phối hợp thực hiện các chế độ, chính sách cho người có uy tín vùng đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

+ BCH Quân sự tỉnh phối hợp cùng Công an tỉnh, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương làm tốt công tác xây dựng tài liệu và tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng, an ninh cho người có uy tín

vùng DTTS. Từ năm 2017 - 2021 đã lớp bồi dưỡng kiến thức cho hơn 10.000 lượt người có uy tín, giúp họ hiểu rõ được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chính sách về dân tộc, tôn giáo; tăng gia sản xuất, làm ăn kinh tế; kiến thức an ninh – quốc phòng, cảnh giác và phản bác lại những thủ đoạn, luận điệu tuyên truyền của địch...

+ Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh đã ký kết “*Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh*”, hai cơ quan thường xuyên trao đổi thông tin về thực hiện công tác dân tộc; hàng năm, phối hợp triển khai rà soát để thay thế, bổ sung danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS.

+ Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo) đã xây dựng các chương trình, kế hoạch phổ biến những văn bản hướng dẫn thi hành luật có liên quan đến tôn giáo cho chức sắc, chức việc các tôn giáo có ảnh hưởng, uy tín trong vùng DTTS trên địa bàn.

+ Chính quyền các địa phương thường xuyên chỉ đạo Phòng Dân tộc phối hợp các lực lượng liên quan tham mưu, đề xuất về công tác tuyên truyền, vận động, quan tâm chế độ chính sách cho người có uy tín; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nhằm nâng cao kiến thức của người có uy tín để họ phát huy được tối đa khả năng, vai trò đáp ứng các yêu cầu công tác đề ra.

2. Kết quả thực hiện

a) Về số lượng:

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Hàng năm, Ban Dân tộc phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam, các cấp trong tỉnh đã phối hợp với các ban ngành chức năng của chính quyền lựa chọn, thẩm định và đề xuất UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh, cụ thể: năm 2017 có 1.255 người (người Jrai: 772; Bahnar: 424; dân tộc khác 59 người); năm 2018 có **1.256** người (người Jrai: 772; Bahnar: 425; dân tộc khác 59 người), năm 2019 có **1.016** người (người Jrai: 647; Bahnar: 317; dân tộc khác 52 người), năm 2020 có **955** người (người Jrai: 612; Bahnar: 296; dân tộc khác 47 người), năm 2021 có **955** người (người Jrai: 612; Bahnar: 297; dân tộc khác 46 người) (nguyên nhân số lượng người có uy tín giảm là do sát nhập thôn, làng). là những người tiêu biểu trong các lĩnh vực đời sống xã hội, có trình độ nhận thức tiên bộ, nắm rõ các phong tục tập quán của dân tộc, có kinh nghiệm làm kinh tế, tâm huyết gắn bó giúp đỡ đồng bào, nhất là những gia đình gặp khó khăn nên được bà con nhân dân tin nhiệm. Nhiều người đã có những đóng góp lớn trong hai cuộc kháng chiến giành độc lập cho dân tộc và ngày nay các cụ vẫn là tấm gương sáng trong mỗi buôn làng, cộng đồng, được nhân dân suy tôn, kính trọng. Lời nói, việc làm của các vị tiêu biểu, có uy tín trong cộng đồng người DTTS luôn có sự tác động tích cực đến các tầng lớp nhân dân, trở thành “điểm tựa tinh thần của cộng đồng”,

địa chỉ tin cậy của cấp ủy, chính quyền địa phương, MTTQ và các tổ chức đoàn thể.

- Trí thức trong ngành giáo dục-đào tạo: 16.062 người (Dân tộc 1958 người; Trình độ chuyên môn: Tiến sỹ: 02; Thạc sỹ 517, thạc sỹ là người dân tộc 18; Đại học 12.803, Đại học là người dân tộc: 141; Cao đẳng, trung cấp: 2.706 người dân tộc: 16.

- Trí thức trong lĩnh vực y tế: 8.924 người (Dân tộc 732 người).

- Nghệ nhân ưu tú: 01 người.

- Doanh nhân người dân tộc thiểu số: không có

b) Vai trò và những đóng góp của đội ngũ người có uy tín, nhân sỹ trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực.

- Đối với người có uy tín

+ Người có uy tín là già làng, bí thư chi bộ, trưởng bản, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi...Hàng năm, Ủy ban nhân dân huyện đã triển khai, chỉ đạo các phòng chuyên môn của huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn làm tốt công tác tuyên truyền nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, biểu dương, khen thưởng ghi nhận những công lao đóng góp của người có uy tín trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời quan tâm kịp thời chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn. Qua đó, người có uy tín trên địa bàn huyện đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước thôn; xây dựng thôn, gia đình văn hóa, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn; vận động người dân tích cực tham gia cùng với chính quyền trong xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kết quả cụ thể:

- Công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước:

Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò của mình trên nhiều lĩnh vực trong đời sống xã hội, như cùng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền và tổ chức các hoạt động lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cũng như kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, của tỉnh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Duy trì tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 04/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về ngăn chặn tình trạng vay tiền, mua nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn tỉnh; tích cực phối hợp với thôn, làng xây dựng các mô hình điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực, góp phần thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc: đặc biệt

là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”.

- Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp và các cấp về xây dựng Làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”, gắn với việc thực hiện Phong trào thi đua “Đức Cơ chung sức xây dựng Nông thôn mới”; Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Kết quả đã triển khai tuyên truyền được trên 218 buổi tuyên truyền, vận động, với trên 6.500 lượt người tham dự, qua công tác tuyên truyền, vận động, vị trí, vai trò của người có uy tín thực sự trở thành lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng đời sống văn hóa mới. Chính vì thế người có uy tín là lực lượng quan trọng trong công tác ổn định lòng dân, giúp nhân dân yên tâm lao động sản xuất; vận động bà con trong thôn, làng xóa bỏ dần các hủ tục lạc hậu; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ an ninh, trật tự tại địa phương, phòng ngừa tệ nạn xã hội; tích cực vận động con, cháu, người thân thực hiện tốt công tác kế hoạch hóa gia đình và quản lý con cái, vận động bà con bảo tồn và phát huy các phong tục, tập quán văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc; tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để từng bước xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nền kinh tế hàng hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Người có uy tín là những người có nhận thức, kinh nghiệm, am hiểu sâu sắc các phong tục, tập quán, hương ước, quy ước của địa phương, đặc biệt rất tích cực tham gia các phong trào của địa phương và được nhân dân tín nhiệm cao. Họ có khả năng tập hợp lòng dân, là những nhân tố tích cực trong việc triển khai các cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước cũng như giúp đồng bào xóa bỏ dần các hủ tục tập quán lạc hậu. Người có uy tín có nhận thức chính trị vững vàng, chấp hành mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

- Đối với công tác thực hiện chính sách dân tộc người có uy tín tham gia cùng với chính quyền địa phương tiến hành vận động bà con hiến đất làm đường, giải phóng mặt bằng để xây dựng các đường dân sinh và các công trình phúc lợi cộng đồng. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều người có uy tín đã huy động hiệu quả nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nhà văn hóa thôn, sửa chữa và cải tạo trường học, các tuyến đường liên thôn, liên xã. Đặc biệt, nhờ những người có uy tín mà phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện trong năm qua được đông đảo nhân dân đồng tình ủng hộ, tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi của huyện.

- ***Trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới:*** Trong những năm qua, người có uy tín cùng với đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh đã tích cực tham gia và vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thiết thực trong xây dựng nông thôn mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tích cực tuyên truyền trong nhân dân, cộng đồng dân cư nơi mình sinh sống. Bên cạnh đó, Cùng với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã đầu tư nhiều chương trình như các chương trình mục tiêu quốc gia về đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, y tế, giáo dục, điện, nước sinh

hoạt trong những năm qua đã làm thay đổi bộ mặt các thôn, làng, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc: Với mối quan hệ của mình ở cộng đồng, những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số thực sự là chỗ dựa vững chắc của các cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền và tổ chức cho bà con thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội của tỉnh. Qua những hoạt động vì cộng đồng, nhiều người uy tín đã trở thành các điển hình tiên tiến, những tấm gương sáng về phát triển kinh tế ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Tham gia cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nhất là công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng, chính quyền; xây dựng phát triển các hội đoàn thể, các phong trào thi đua, các chương trình, dự án.

- Người có uy tín rất quan tâm và tham gia nhiệt tình công tác góp ý xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở thông qua các đợt tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Nhiều người uy tín là cán bộ hưu trí, là người cao tuổi, tuy tuổi cao, sức yếu, bệnh tật nhiều, nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác cơ sở, đảm đương các chức vụ như: Hội Cựu Chiến binh, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận và chi hội trưởng các đoàn thể, tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh,

Trong giữ gìn an ninh, quốc phòng và trật tự, an toàn xã hội: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số, trở thành lực lượng nòng cốt của các phong trào thi đua yêu nước, chung tay xây dựng nông thôn mới, là chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc; là cầu nối giữa cơ quan Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, người có uy tín thường xuyên tuyên truyền, vận động con, cháu, dòng họ và nhân dân các dân tộc tham gia thực hiện các phong trào, chương trình, đề án như: Toàn dân tham gia phong trào “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội. Ngoài ra người uy tín luôn cùng các ngành chức năng cũng có và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ tự quản ở khu dân cư để “Vận động nhân dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục giúp đỡ người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”; vận động nhân dân bảo vệ môi trường, đăng ký khu dân cư không có tội phạm, không ma túy, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Cung cấp thông tin có giá trị cho ngành chức năng phục vụ kịp thời cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh - chính trị, trật tự an toàn - xã hội ở địa phương.

Trong giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc: Người có uy tín phát huy tốt vai trò, vị trí của mình trong việc phát triển, khôi phục và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đã góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc...các phong tục tập quán, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống như: Pothi, Mừng lúa mới, Cúng giọt nước và các lễ hội truyền thống khác.

3. Những tấm gương tiêu biểu của người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực

- Người có uy tín tiêu biểu:

Huyện Phú thiện có ông Ksor Ry (thôn Bôn Sô Ma Long, xã Ia Peng), ông Ksor Khít (thôn Bôn Mi Hoan, xã Ia Hiao) đã tích cực phối hợp với cán bộ thôn vận động người dân di dời, sắp xếp trên 60 nhà ở, di dời 01 Nhà Rông truyền thống theo vị trí quy hoạch, vận động 74 hộ dân trong làng di dời chuồng bò ra khỏi gầm sàn nhà, hướng dẫn bà con làm được 100 vườn rau xanh phục vụ đời sống, vận động người dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong sử dụng các công trình được Nhà nước đầu tư; **Huyện Chư Păh:** ông Rơ Châm Kót (làng Kênh, xã Nghĩa Hòa), ông Rơ Châm Nhích (làng Hreng, xã Hòa Phú, ông Kpă Kraih ..., đã tích cực vận động nhân dân tham gia đóng góp được trên 300 triệu đồng và hàng trăm ngày công, hiến gần 10.000m² đất vườn, tháo dỡ 4.000m hàng rào lưới B40 và 1.000m tường rào để mở rộng đường giao thông trong làng đảm bảo rộng từ 05m trở lên; **Thành phố Pleiku:** Ông Hmrik sinh năm 1967, dân tộc Jrai, Già làng - làng Ia Nueng, xã Biển Hồ. Đại biểu người có uy tín dự “Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức và doanh nhân tiêu biểu người dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ Nhất. Ông Rơ Châm Jôi (SN: 1966, trú tại làng Têng 1, xã Tân Sơn, Tp.Pleiku; thôn trưởng); ông Y Duy (SN: 1983, trú tại làng Bông Bao, xã Chư Á, Tp.Pleiku; thôn trưởng) tích cực tham gia phong trào vận động quần chúng, đảm bảo ANTT trên địa bàn, vận động công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào DTTS, quản lý giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng. **Huyện Chư Sê:** có ông Rơ Châm Heo (thôn Hố Lang, xã Chư Pong) đã thực hiện các mô hình sản xuất nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu nhập trên 140 triệu đồng/năm, đồng thời hướng dẫn bà con cách thức trong lao động sản xuất, chuyển đổi các loại giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao; **Huyện Đak Đoa:** có ông Hmok (làng Krun, xã Hneng); ông Lick (thị trấn Đak Đoa); ông Sêl (xã Ia Pét), ông Pih (thôn Bông Lar, xã Ia Băng)... đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân trong làng xóa bỏ hủ tục lạc hậu, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đưa con em đúng độ tuổi đến trường, tích cực tham gia bảo vệ sinh môi trường. **Huyện Krông Pa:** có ông Nay Lun (xã Chư Ngọc), ông Ksor Plíp (Buôn Dù, xã Ia Mlah), ông Nay Em (xã Phú Cần) đã tích cực tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.

- Nhân sĩ trí thức dân tộc thiểu số tiêu biểu:

Trên địa bàn thành phố Pleiku hiện có nghệ nhân Ksor Hnao tại làng Kép, phường Đông Đa được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể (theo Quyết định số 2533/QĐ-CTN ngày 13/11/2015 của Chủ tịch nước), Nghệ nhân Ksor Hnao là người am hiểu văn hóa truyền thống của đồng bào các DTTS ở Tây Nguyên, ông đã truyền dạy nhiều thế hệ trong các lĩnh vực văn hóa như tạc tượng, đánh chiêng và chỉnh chiêng, góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trên địa bàn Thành phố.

4. Đánh giá chung

a. Kết quả đạt được

Lãnh đạo các cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, huyện thường xuyên gặp mặt tuyên dương, thăm hỏi, động viên người có uy tín; thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết cổ truyền của các dân tộc; thăm viếng, động viên NCUT và thân nhân gia đình NCUT khi gặp khó khăn, qua đời và ốm đau.

Các ngành chức năng tổ chức Hội nghị tập huấn, cung cấp thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương để giúp cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số nắm được góp phần nâng cao nhận thức.

Công tác tham mưu, phối hợp giữa các cơ quan có liên quan cấp tỉnh, cơ quan cấp huyện, xã trong việc triển khai thực Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ rất hiệu quả, thể hiện đúng chức trách và chức năng, nhiệm vụ của mình, nhất là khâu lựa chọn, bình bầu NCUT.

Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cấp các loại báo, tạp chí không thu tiền; nắm tình hình đời sống vật chất, tinh thần của NCUT để thực hiện các chế độ, chính sách.

b. Khó khăn tồn tại, hạn chế

Ngoài những mặt đạt được nêu trên còn tồn tại những khó khăn, hạn chế như sau:

- Phần lớn NCUT tuổi cao, sức khỏe yếu ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động; một số NCUT không biết chữ, hằng năm phải thay đổi, bầu chọn lại bổ sung NCUT mới;

- Ngân sách địa phương còn hạn hẹp nên việc thực hiện các chế độ, chính sách cho NCUT chưa đáp ứng nhu cầu thực tế, không thu hút được những NCUT có tâm huyết, nhiệt tình trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân;

- Thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ cho NCUT khi gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn; ốm đau hoặc qua đời đôi lúc chưa kịp thời;

5. Bài học kinh nghiệm

Thứ nhất, Nâng cao nhận thức cho lực lượng NCUT về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – Quốc phòng thông qua Hội nghị tập huấn, phổ biến, cung cấp thông tin tuyên truyền.

Thứ hai, Khi lựa chọn, bình bầu và công nhận NCUT phải là những người đảm bảo sức khỏe; có khả năng tiếp thu, nắm bắt kịp thời những thông tin (các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh – Quốc phòng); có khả năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật.

Thứ ba, Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã thường xuyên thăm hỏi, gặp mặt tuyên dương; thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống vật chất, tinh thần của NCUT và gia đình NCUT khi gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, ốm đau hoặc qua đời để kịp thời hỗ trợ, động viên tinh thần nhằm phát huy vị trí, vai trò, tinh thần trách nhiệm của NCUT để tích cực vận

động, tuyên truyền, hoàn thành trách nhiệm của mình đã được nhân dân tín nhiệm bầu, chọn.

Thứ tư, Kịp thời biểu dương, khen thưởng những người có thành tích tiêu biểu trong phong trào lao động sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, tích cực thực hiện và vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, làm nòng cốt trong các phong trào ở địa phương.

Thứ năm, Tổ chức cho NCUT đi tham quan, học tập kinh nghiệm ngoài tỉnh nhằm học hỏi các mô hình hay, mô hình phát triển sản xuất hộ gia đình của NCUT các tỉnh.

6. Thống kê chi tiết số liệu liên quan về người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân dân tộc thiểu số trên địa bàn Tỉnh (có Biểu gửi kèm Báo cáo).

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2022 - 2025

1. Phương hướng

- Trong thời gian tới Ban Dân tộc sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác biểu dương tôn vinh người có uy tín, nhân sĩ trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số.

- Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc như: Nghị quyết số 24/NQ-TW, Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về “Công tác dân tộc”, Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách hỗ trợ đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS. Tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS.

- Lựa chọn những người uy tín có khả năng, điều kiện phát huy vai trò của mình trong sự nghiệp bảo vệ An ninh Tổ quốc theo quy định tại quyết định số 12. Công an Thành phố chủ động rà soát, lựa chọn những người thực sự có uy tín ở các thôn, làng đồng bào DTTS đưa vào danh sách người có uy tín do lực lượng Công an tranh thủ.

- Phối hợp các cấp, các ngành làm tốt công tác vận động tập trung và đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác vận động cá biệt để phát huy vai trò của từng người có uy tín trong các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, toàn dân xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, nếp sống văn minh đô thị”, tích cực, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, chấp hành các quy định trong quy ước, hương ước thôn làng, xóa bỏ tập tục lạc hậu; gìn giữ thuần phong mỹ tục, văn hóa cổ truyền của các dân tộc.

- Thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức và hướng dẫn cho người có uy tín nắm tình hình, tham gia giải quyết các vụ việc phức tạp trong đồng

bào DTTS; tạo điều kiện cần thiết và xây dựng người có uy tín thành nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTTQ.

- Tăng cường tiếp xúc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những phản ánh của người có uy tín trong việc thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong vùng đồng bào DTTS; tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác trước các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động tư tưởng ly khai, tự trị chia rẽ đoàn kết dân tộc. Thực hiện tốt chính sách đối với người có uy tín, kịp thời động viên, tạo điều kiện cho họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

2. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện

- Vận động, phát huy vai trò người có uy tín là nội dung quan trọng trong việc thực hiện chính sách đại đoàn kết của Đảng và Nhà nước. Do đó, các sở, ban, ngành liên quan, chính quyền các địa phương cần quan tâm, thực hiện tốt công tác này, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

- Thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra việc phối hợp triển khai thực hiện công tác vận động, tranh thủ người có uy tín của đơn vị, địa phương mình với các lực lượng liên quan và chính quyền các địa phương. Tập trung bồi dưỡng, nâng cao nhận thức của lực lượng cán bộ các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; từ đó đổi mới về nhận thức và cách làm, từng bước nâng cao hiệu quả phát huy vai trò của lực lượng người có uy tín trong thời gian tới.

- Ban Dân tộc tỉnh phối hợp xây dựng văn bản quy định về phân công, phân cấp trong công tác tiếp xúc, tranh thủ; xây dựng cơ chế phối hợp giữa các ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương trong công tác vận động, tranh thủ người có uy tín.

- Phải thường xuyên rà soát, phân loại, đánh giá phạm vi, mức độ ảnh hưởng của người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS trên từng lĩnh vực cụ thể; nắm rõ tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp người có uy tín cần tiếp xúc, tranh thủ, qua đó có kế hoạch bồi dưỡng, xác định biện pháp vận động, tranh thủ cho phù hợp. Kết hợp vận động thuyết phục với quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của họ. Kịp thời động viên, khen thưởng người có uy tín có thành tích xuất sắc trong thực hiện các mặt công tác và các phong trào ở địa phương. Cán bộ được phân công làm công tác tranh thủ phải có kinh nghiệm, am hiểu phong tục tập quán, ngôn ngữ của đồng bào DTTS, chú trọng cán bộ là người địa phương làm công tác vận động, tranh thủ.

- Trong công tác vận động, tranh thủ cá biệt phải sử dụng biện pháp thuyết phục, cảm hoá người có uy tín là chính; chú trọng tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách về tôn giáo, dân tộc; vạch trần âm mưu, thủ đoạn, ý đồ hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ nhằm chống phá cách mạng Việt

Nam, để họ hiểu, cảnh giác và phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh với hoạt động chống phá của địch. Đối với số người có uy tín bị địch tác động, lôi kéo ta cần có kế hoạch bảo vệ cũng như vận động, tuyên truyền để họ hiểu và phản bác, đấu tranh lại các luận điệu của địch. Bên cạnh đó, cần thường xuyên trang bị cho người uy tín các kiến thức về nông nghiệp, nông thôn, bảo vệ môi trường... để họ gương mẫu thực hiện, đồng thời tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân vùng đồng bào DTTS làm theo.

- Định kỳ hàng năm tổ chức hội nghị biểu dương, gặp mặt và có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ người có uy tín trong vùng DTTS; thường xuyên thăm hỏi, tặng quà người có uy tín nhân ngày lễ, tết, đau ốm, cứu trợ khi gặp khó khăn, khen thưởng về vật chất và tinh thần khi có thành tích trong dịp tổng kết các phong trào thi đua yêu nước.

IV. Đề xuất, Kiến nghị

- Tăng cường công tác tập huấn, tham quan học tập kinh nghiệm cho đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

- Đề nghị cấp trên xem xét về việc mua bảo hiểm y tế cho những người có uy tín trong đồng bào DTTS được UBND Tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 12/QĐ-TTg ngày 06/03/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

V. GÓP Ý DỰ THẢO TIÊU CHÍ LỰA CHỌN ĐẠI BIỂU DỰ “LỄ TUYÊN DƯƠNG NGƯỜI CÓ UY TÍN, NHÂN SĨ TRI THỨC, DOANH NHÂN TIÊU BIỂU DÂN TỘC THIỂU SỐ TOÀN QUỐC LẦN THỨ II”

Ban Dân tộc tỉnh đã sao gửi toàn bộ dự thảo đến các Sở, ban, ngành có liên quan, huyện, thị xã, thành phố xem xét góp ý dự thảo. Kết quả, nhất trí với dự thảo về tiêu chí lựa chọn đại biểu dự “Dự lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ tri thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II”.

Trên đây Báo cáo kết quả thực hiện biểu dương, tôn vinh người có uy tín, nhân sỹ tri thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số và góp ý dự thảo trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2017-2021./.

Nơi nhận:

- Ủy Ban Dân tộc;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo Ban Dân tộc;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT, Tâm.

TRƯỞNG BAN

Kpã Đô

BIỂU TỔNG HỢP SỐ LIỆU
VỀ NGƯỜI CÓ UY TÍN, NHÂN SĨ TRI THỨC,
DOANH NHÂN DÂN TỘC THIỂU SỐ GIAI ĐOẠN 2017-2021
(Kèm theo Báo cáo số /BC-BDT ngày / 4 /2022 của Ban Dân tộc)

STT	Nội dung tổng hợp	Năm 2017		Năm 2021		Ghi chú
		Số lượng toàn tỉnh	Riêng người DTTS	Số lượng toàn tỉnh	Riêng người DTTS	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Người có uy tín	1.256	1.256	955	955	
2	Giáo viên từ tiểu học trở lên	15.029	1.482	16.062	1.958	
3	Bác sỹ	38	02	8.924	732	
4	Cán bộ thuộc lĩnh vực KHKT	525	26	1.573	77	
5	Cán bộ thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật	-	-	-	-	
6	Trình độ chuyên môn					
-	Dưới đại học	360	22	198	22	
-	Đại học	15.612	1.561	26.559	2.660	
-	Thạc sỹ			1.201	36	
-	Phó Tiến sỹ, Tiến sỹ	-	-	01	-	
7	Các danh hiệu được phong tặng					
-	Bà mẹ Việt Nam anh hùng			16	2	
-	Anh hùng lực lượng vũ trang	-	-	02	01	
-	Anh hùng lao động	-	-	-	-	
-	Giáo sư/Phó Giáo sư/ Viện sỹ	-	-	-	-	
-	Nhà giáo nhân dân	-	-	-	-	
-	Nhà giáo ưu tú	30	6	34	6	
-	Thầy thuốc nhân dân	-	-	-	-	
-	Thầy thuốc ưu tú	-	-	01	0	
-	Nghệ sỹ nhân dân	-	-	-	-	
-	Nghệ sỹ ưu tú	-	-	-	-	
-	Nghệ nhân nhân dân	-	-	-	-	
-	Nghệ nhân ưu tú	1	1	1	1	
8	Biểu dương tôn vinh					
a	Do cấp huyện và tương đương tổ chức					
-	Biểu dương tôn vinh người có uy tín					
+	Số cuộc					
+	Số người tham dự					

-	Biểu dương tôn vinh khác					
+	Số cuộc					
+	Số người tham dự					
b	Do cấp tỉnh/thành phố tổ chức					
-	Biểu dương tôn vinh người có uy tín					
+	Số cuộc					
+	Số người tham dự					
-	Biểu dương tôn vinh khác					
+	Số cuộc					
+	Số người tham dự					
9	Khen thưởng					
-	Bằng khen của Chủ tịch UBND cấp huyện và tương đương	-	-	-	-	
-	Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh/thành phố					
-	Bằng khen của Bộ trưởng và tương đương	-	-	-	-	
-	Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT	05	05	-	-	
-	Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ	-	-	-	-	
-	Huân, huy chương các loại	-	-	-	-	
-	Hình thức khen thưởng khác					
10	Các tướng lĩnh trong LLVT (từ thiếu tướng trở lên)	-	-	-	-	
-	Nguyên chức					
-	Đương chức					
-	Đã mất					
11	Các đồng chí giữ chức vụ từ Ủy viên TW Đảng trở lên	-	-	-	-	
-	Nguyên chức					
-	Đương chức					
-	Đã mất					